



ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
ตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง นักส่งเสริมความปลอดภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตามประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสพท. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน  
ตำแหน่ง นักส่งเสริมความปลอดภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ ปฏิบัติงานประจำศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย  
(ภูมิภาคตะวันออก) ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติและความเหมาะสม  
รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง  
นักส่งเสริมความปลอดภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ  
สัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ รวมทั้งแนวปฏิบัติในการเข้าสอบ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตามบัญชีรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการทำประกาศนี้

๒. วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์มาถึงสถานที่ก่อนเริ่มสอบสัมภาษณ์ ๓๐ นาที

๔. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

๕. นำบัตรประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน  
๑๓ หลัก ที่ชัดเจนเท่านั้น นำไปในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงในการเข้ารับการสอบ  
สัมภาษณ์ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง นักส่งเสริมความ  
ปลอดภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ เว้นแต่มีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือว่าเป็น  
บุคคลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จริง

๖. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการสอบ  
สัมภาษณ์ และจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เขียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์รายใด ไม่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามกำหนด  
วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว รวมทั้งในกรณีที่ผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์รายใด ซึ่ง สสพท. หรือคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของ  
สถาบัน ตำแหน่ง นักส่งเสริมความปลอดภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ ได้ตรวจสอบพบในภาพหลังว่าขาด  
คุณสมบัติ หรือข้อกำหนดตามเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิในการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งทันที

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวรานนท์ ปิติวรณ)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เอกสารแนบท้ายประกาศ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตำแหน่ง นักส่งเสริมความปลอดภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เวลาการสัมภาษณ์	วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
๑	นางสาวลินดา คันทา	๐๘.๔๕ - ๐๙.๓๐ น.	วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๕ - ๑๑.๑๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
๒	นางสาวนิสรา จันทน์ฉาย	๐๙.๓๕ - ๑๐.๒๐ น.	
๓	นางสาวชลธิชา ขำคม	๑๐.๒๕ - ๑๑.๑๐ น.	